

Số: 97/BC-HĐND

Hướng Hóa, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 17 – HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Kế hoạch số 85/KH-HĐND ngày 15/11/2023 về tổ chức kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 729/BC-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, kết hợp giám sát, khảo sát việc thực hiện các chính sách dân tộc, Ban Dân tộc HĐND huyện thống nhất với những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND huyện, đồng thời có một số ý kiến như sau:

I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024.

1. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, bất lợi, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, sự quyết tâm, nỗ lực của các ban, ngành và cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023 nhìn chung ổn định, nhiều lĩnh vực phục hồi và tiếp tục tăng trưởng có những chuyển biến tích cực, các tiềm năng lợi thế được khai thác, đạt nhiều kết quả khả quan.

Các chính sách, chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ được đẩy mạnh triển khai thực hiện kịp thời; các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng.

Công tác giảm nghèo thực hiện tốt¹, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện khá đầy đủ; các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo gia đình chính sách, người có công, người có uy tín trong đồng bào DTTS ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn được cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng

¹ Số hộ nghèo cuối năm 2023 là 5.176 hộ, giảm so với đầu năm là 892 hộ, đạt tỷ lệ 22,01%, tỷ lệ giảm là 4,44% (tỷ lệ huyện đề ra là giảm 3,5 - 4 %).

đối tượng phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội²; Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS được gìn giữ, bảo tồn và phát huy.

Công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm chăm lo. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, nề nếp kỷ cương dạy học được giữ vững, môi trường giáo dục thân thiện ngày càng phát huy tác dụng, học sinh tích cực, tự giác học tập và rèn luyện; Các chế độ chính sách ưu tiên của học sinh được thực hiện đầy đủ, đặc biệt là chế độ của học sinh người dân tộc thiểu số³; các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trường học ở các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được ưu tiên xây dựng; thành lập mới 02 trường PTDTBT theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh⁴.

Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện thường xuyên; triển khai có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các Chương trình quốc gia về y tế. Tình hình dịch bệnh vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được kiểm soát tốt. 100% xã, thị trấn có bác sỹ; 100% Trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Hoạt động thông tin, liên lạc cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, duy trì phủ sóng truyền hình 100% thôn, bản; nhiều hoạt động VH - TDTT được tổ chức. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đặc biệt là tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hương Hóa (09/7/1968 - 09/7/2023) để lại ấn tượng và ý nghĩa sâu sắc.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, an ninh biên giới được giữ vững, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của các tôn giáo theo Hiến chương, điều lệ của tôn giáo và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhìn chung hoạt động của các tôn giáo diễn ra theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký, các hoạt động thuần túy tôn giáo.

2. Khó khăn, hạn chế.

Mặc dù được sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào DTTS sinh sống, tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đã đạt

² Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp Nhân dân, nhất là những gia đình chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo người DTTS, trao quà Chủ tịch nước cho 1.777 đối tượng với tổng số tiền là 542,1 triệu đồng, đối tượng chính sách người có công 200 đối tượng với số tiền 200 triệu đồng; Trong năm 2023 đã tạo việc làm mới cho 1.184 lao động là người DTTS, trong đó làm việc ở thị trường nước ngoài (XKLĐ) là 21 người.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 99 người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với số tiền là 49,5 triệu đồng, Tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phát huy vai trò người có uy tín cho 99 người có uy tín; Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho người dân theo các nội dung hỗ trợ của Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 4069/QĐ-UBND huyện cho các xã trên địa bàn huyện...

³ Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP là 2.562 triệu đồng cho 4.177 cháu; hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP là 9.396 triệu đồng cho 15.833 học sinh; hỗ trợ tiền ăn, nhà ở, mua sắm dụng cụ TDTT theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP là 6.478 triệu đồng cho 1.972 học sinh...

⁴ Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về thành lập Trường PTDTBTTH&THCS Ba Tầng; Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về thành lập Trường PTDTBTTH&THCS Hương Linh;

được Ban Dân tộc HĐND huyện nhận thấy, tình hình kinh tế xã - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm qua vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại tác động đến việc thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới, đó là:

- Đời sống bà con nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập vẫn còn bấp bênh, thiếu ổn định, giá cả một số mặt hàng nông sản xuống thấp; Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số vẫn còn cao so với tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện⁵; công tác giảm nghèo đối với vùng đồng bào DTTS còn thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; Công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm ở một số nơi còn thực hiện thiếu đồng bộ, đa phần người lao động sau đào tạo nghề tự tìm kiếm việc làm hoặc tìm được việc làm nhưng không bền vững; trình độ nhận thức của đồng bào DTTS còn hạn chế, do đó chưa mạnh dạn đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, dẫn đến người DTTS tham gia xuất khẩu lao động còn ít...

Năm 2023, là năm thứ hai triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhưng vẫn còn một số Dự án, Tiểu Dự án của Chương trình mới có hướng dẫn hoặc vẫn chưa có hướng dẫn do đó một số địa phương trong thực hiện còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ đạt thấp⁶, chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch; một số địa phương lần đầu tiên thực hiện xây dựng công trình theo cơ chế đặc thù nên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Việc nắm bắt các văn bản đối với một số địa phương còn chưa kịp thời, thực hiện một số chương trình dự án chưa bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Một số chủ đầu tư thiếu quyết tâm và chưa sâu sát trong tổ chức thực hiện các dự án. Chưa phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Việc thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đến nay chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Về văn hóa - xã hội: Cơ sở vật chất của một số trường vùng bản tuy đã được đầu tư, nâng cấp đáng kể, song hệ thống phòng học bộ môn, nhà đa chức năng, công trình vệ sinh, sân chơi, bãi tập, khuôn viên trường lớp vẫn còn thiếu và bất cập. Các trường bán trú còn thiếu về các điều kiện cho các e học sinh ăn, ở và sinh hoạt, chưa đáp ứng nhu cầu bán trú cho các e học sinh; Tỷ lệ chuyên cần của học sinh vùng bản thấp, đời sống, học tập và sinh hoạt của học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nội trú, học sinh con hộ nghèo vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và cân nặng tại các Trường vùng bản còn cao. Việc triển khai dạy học môn tiếng Anh, Tin học ở các cấp học tỷ lệ còn thấp; Việc thực hiện chuyển đổi sang mô hình

⁵ Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 toàn huyện có 5.176 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 4.943 hộ nghèo chiếm 95,50% trong tổng số hộ nghèo.

⁶ Kết quả giải ngân các nguồn vốn (tính đến ngày 30/11/2023) Vốn đầu tư phát triển: giải ngân 80.967.507.140 đồng/155.488.105.400 đồng đạt tỷ lệ 52,07%; Vốn sự nghiệp: giải ngân 7.801.617.244 đồng/88.342.263.264 đồng, đạt tỷ lệ 8,83%.

trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh chưa đạt theo lộ trình, kế hoạch⁷.

Năm 2023 trên địa bàn huyện tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra, chủ yếu tập trung ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống⁸; theo kiến nghị của cử tri thì hiện nay tình trạng dân di cư tự do và kết hôn không giá thú chưa được nhập quốc tịch trên địa bàn huyện vẫn còn, hàng năm vẫn gia tăng do đặc thù hai bên biên giới có quan hệ họ hàng, thân tộc từ lâu.

- Về quốc phòng - an ninh: Tình hình vi phạm an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Tệ nạn sử dụng và buôn bán ma túy, pháo nổ trên địa bàn các xã biên giới của huyện có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ vi phạm; đối tượng ngày càng trẻ hóa, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

3. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024.

Ban Dân tộc HĐND huyện nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2024 đã nêu trong báo cáo của UBND huyện, đồng thời kiến nghị UBND huyện trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan tâm thêm một số nội dung như:

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình ưu tiên đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS; đối với những nội dung, dự án, tiểu dự án đang vướng mắc chưa có hướng dẫn từ cấp trên thì hướng dẫn các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai thực hiện ngay sau khi hướng dẫn được ban hành.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chương trình để kịp thời nắm bắt thông tin, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phân đấu giải ngân, hoàn thành tiến độ chung của Chương trình.

- Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, chú trọng đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình nước sạch sinh hoạt trên địa bàn các xã, thu hút đầu tư xây dựng Nhà máy cung cấp nước sinh hoạt cho các xã phía nam của huyện; đẩy mạnh cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi sinh kế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất để bà con ổn định cuộc sống lâu dài.

- Tiếp tục thực hiện việc xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2021 - 2026, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, trang thiết bị phục vụ cho dạy học và các khu bán trú để đáp ứng yêu cầu dạy học Chương trình

⁷ Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh, năm 2022 chuyển đổi Trường PTDTBT THCS Thanh (lý do chưa đảm bảo tỷ lệ học sinh bán trú và cơ sở vật chất theo quy định).

⁸ Năm 2023 số cặp đăng ký kết hôn trên địa bàn huyện là 556 cặp, trong đó có 23 cặp tảo hôn.

GDPT 2018; đẩy nhanh việc thẩm định, hoàn thành việc thành lập các Trường Phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông đặc biệt là ở các xã có tỷ lệ tảo hôn cao trên địa bàn huyện; kịp thời xử lý các trường hợp tảo hôn xảy ra nhằm chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tảo hôn trên địa bàn huyện; tiếp tục kiểm tra, rà soát đề nghị nhập quốc tịch cho các hộ dân di cư tự do và kết hôn không giá thú chưa được nhập quốc tịch để đảm bảo hỗ trợ các chính sách phù hợp và đưa vào quản lý chặt chẽ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện năm 2024.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương, các lực lượng chức năng làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng chống ma túy.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách đã và đang thực hiện hỗ trợ đặc thù vùng đồng bào DTTS như: Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội...

II. Thẩm tra Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 06/12/2023 của UBND huyện và dự thảo nghị quyết về thông qua Đề án "Hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện Hướng Hóa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030".

Ban Dân tộc HĐND huyện nhất trí với các nội dung nêu trong dự thảo nghị quyết, đồng thời có một số ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

- Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, để tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phân công lại lao động, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người lao động đặc biệt là người lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; cụ thể hóa Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 14/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới".

Việc UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết: "Hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện Hướng Hóa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030" là cần thiết và phù hợp, đảm bảo theo các quy định hiện hành.

1. Về căn cứ pháp lý

Ban đề nghị bổ sung thêm căn cứ pháp lý vào nghị quyết, đó là:

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP;
- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Lý do: Các quy định về đối tượng, nội dung, điều kiện, mức hỗ trợ, vay vốn của đối tượng thuộc diện hưởng chính sách theo quy định của Trung ương đều theo căn cứ, quy định của các Luật, Nghị định và Thông tư này.

2. Về nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết

Qua nghiên cứu các văn bản về luật ngân sách, ý kiến tham gia của các thành viên Ban. Ban Dân tộc thống nhất nguồn kinh phí thực hiện Đề án như theo Tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND huyện gồm:

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là: **19.504.750.000^d** (Mười chín tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Nguồn kinh phí từ ngân sách huyện là: **4.960.000.000^d** (trong đó hỗ trợ trực tiếp cho người lao động 3.390.000.000^d, vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách 1.500.000.000^d; hoạt động triển khai, nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá 70.000.000^d).
- Nguồn kinh phí từ Quỹ quốc gia về việc làm: **14.544.750.000** triệu đồng.

Ban nhận thấy đây là một chính sách rất thiết thực về hỗ trợ, khuyến khích người lao động trên địa bàn huyện đi xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm giải quyết việc làm và giảm nghèo cho người dân trên địa bàn huyện đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đảm bảo theo các quy định hiện hành. Vì vậy Ban Dân tộc thống nhất đề nghị UBND huyện xem xét thông qua.

III. Thẩm tra Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện, về việc bổ sung, điều chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và vốn kế hoạch năm 2023.

a) **Phụ lục 2:** Điều chỉnh danh mục trung hạn thực hiện Chương trình Mục tiêu

quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

1. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Các công trình: (1) Đường liên thôn Ka Tiêng - Tà Rùng, xã Hướng Việt (Giai đoạn 1); (2) Đường nội thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt (từ ngã ba nhà ông Cách đến ngã ba nhà ông Trọng); (3) Đường nội thôn Xa Dung, xã Hướng Việt (từ ngã ba trạm y tế đến nhà ông Bình); (4) Đường liên thôn Tà rùng - Ka tiêng. Có tổng mức đầu tư là 300 triệu đồng, được phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của HĐND huyện.

- UBND huyện đề nghị điều chỉnh: Không thực hiện các công trình này.

- Lý do không thực hiện: Ngừng triển khai thực hiện các công trình trên, điều chỉnh bổ sung sang thực hiện công trình mới vào kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 để phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Cụ thể, đề nghị điều chỉnh bổ sung trung hạn sang thực hiện các công trình:

(1) Đường và khu sản xuất thôn Trảng - Tà Puồng, xã Hướng Việt - giai đoạn 2, tổng mức đầu tư: 1.053.000.000 đồng.

(2) Đường và khu sản xuất chăn nuôi Xà Dung - giai đoạn 1, tổng mức đầu tư: 1.053.000.000 đồng.

(3) Đường vào khu sản xuất thôn Tà Rùng - giai đoạn 2, tổng mức đầu tư: 894.000.000 đồng.

Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thực hiện các công trình trung hạn cùng nguồn vốn thuộc Dự án 4 tại xã Hướng Việt là phù hợp, đảm bảo theo quy định, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua.

2. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Điều chỉnh không thực hiện công trình: "Xây mới 04 phòng công vụ giáo viên Trường PTDTBT THCS Húc" sang điều chỉnh, bổ sung thực hiện công trình: "Trường PTDTBT THCS Húc; Hạng mục: nhà bếp, nhà ăn cho học sinh":

- Công trình: "Xây mới 04 phòng công vụ giáo viên Trường PTDTBT THCS Húc" được phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND huyện. Tổng mức đầu tư: 600.000.000 đồng (NSTW: 600.000.000 đồng, lũy kế vốn đã bố trí: chưa bố trí vốn).

Đề nghị điều chỉnh sang thực hiện công trình: "Trường PTDTBT THCS Húc; Hạng mục: nhà bếp, nhà ăn cho học sinh".

- Lý do: Hiện tại Trường PTDTBT THCS Húc đã được Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng 03 phòng ở cho giáo viên (hiện đang thi công) và hiện tại nhà ở cho giáo viên của Trường cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu; trong khi đó hiện tại điều kiện tổ chức ăn, ở cho học sinh nội trú đang rất cần thiết, nhất là nhà bếp, nhà ăn cho học sinh.

Do đó, việc đề xuất điều chỉnh sang thực hiện xây dựng công trình: "Trường PTDTBT THCS Húc; Hạng mục: nhà bếp, nhà ăn cho học sinh" với Tổng mức đầu tư là: 600 triệu đồng, là cần thiết, phù hợp và đảm bảo theo quy định. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua.

b) Phụ lục 3: Điều chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và vốn kế hoạch năm 2023.

Dự án 4: Tổng số vốn được điều chuyển: **2.334.444.000 đồng** (trong đó: vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023: 50.970.700 đồng, nguồn vốn phân bổ năm 2023: 2.283.473.300 đồng).

Lý do: nguồn vốn các công trình hết nhiệm vụ chi, điều chuyển sang cho công trình có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bố trí bổ sung nguồn vốn.

Cụ thể điều chuyển nguồn vốn sang thực hiện các công trình:

- Đường giao thông nông thôn Bản Bù, do UBND xã Tân Lập làm chủ đầu tư, số vốn bổ sung: 60.444.000 đồng (nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 50.970.700 đồng và nguồn vốn phân bổ năm 2023 là 9.473.300 đồng).

- Xây mới khu vui chơi khu tái định cư thôn Trăng - Tà Puồng, do UBND xã Hướng Việt làm chủ đầu tư, số vốn bổ sung: 663.000.000 đồng.

- Xây mới sân, công, hàng rào nhà công vụ Trường Mầm non Hướng Việt, do UBND xã Hướng Việt làm chủ đầu tư, số vốn bổ sung: 448.000.000 đồng.

- Đường vào khu sản xuất Trăng - Ta Puồng, xã Hướng Việt - giai đoạn 2, do UBND xã Hướng Việt làm chủ đầu tư, số vốn bổ sung: 600.000.000 đồng.

- Đường vào khu sản xuất chăn nuôi thôn Xà Đưng – giai đoạn 1, do UBND xã Hướng Việt làm chủ đầu tư, số vốn bổ sung: 563.000.000 đồng.

Việc điều chuyển nguồn vốn cùng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 là phù hợp, đảm bảo theo quy định, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua.

IV. Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết khác.

Sau khi nghiên cứu các dự thảo Nghị quyết của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, Ban Dân tộc thống nhất với nội dung các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc, kính trình kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban Dân tộc.



Hồ Thao Bôn Minh